



ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๑๑๐๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๗๖๐/๒๕๕๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท ให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาคุณภาพอนามัย รวมทั้งยังสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์พัฒนาครู สำหรับโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ในขณะเดียวกันมีกิจกรรมบริการชุมชนที่ก่อให้เกิดการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพสำหรับโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล ประมาณ ๗,๐๐๐ โรงเรียน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนดีประจำตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลในระดับเขตพื้นที่ซึ่งอาจประกอบด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนดีประจำอำเภอที่อยู่ในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

๒. จัดให้โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนดีประจำอำเภอเป็นพี่เลี้ยงร่วมกันดูแลโรงเรียนดีประจำตำบลทุกรุ่นทุกโรงเรียนที่อยู่ในแต่ละอำเภอ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๗๖๐/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

/- ๓. นิตศ...

๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย  
การพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ๒๑ ข้อ (๗-๗-๗)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเร่งพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ



(นายจันทกร ภูมิรัตน์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๖๒ , ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๑๖



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ๑๗๖๐ / ๒๕๕๓

เรื่อง การแต่งตั้งพี่เลี้ยงโรงเรียนดีประจำตำบล

ตามที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ อันเป็นการพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งให้โรงเรียนดีประจำอำเภอ และโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนดีประจำตำบลในแต่ละอำเภอ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาดูแลช่วยเหลือสนับสนุนและติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนดีประจำตำบลที่อยู่ในอำเภอนั้น ๆ ให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ เน้นการพัฒนาพื้นฐานทางอาชีพ รวมทั้งเป็นโรงเรียนของชุมชนที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเข้มแข็ง

ในการนี้ ให้โรงเรียนดีประจำอำเภอและโรงเรียนมาตรฐานสากลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มกำลังความสามารถ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายจันทน์ ภูมิตน)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน